



## คำสั่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ที่ ๓๙๖ / ๒๕๖๔

### เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ W.T.S. PLATFORM

ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) ทางกระทรวงศึกษาธิการจึงมีมาตรการให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามบริบทของ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจึงได้เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ W.T.S PLATFORM เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยอาศัยมาตรา ๒๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ๒๕๕๗ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการงานดังนี้

#### ๑. คณะกรรมการอำนวยการ

นายสันติพงศ์	ชินประดิษฐ์	ประธานกรรมการ
นางปานทิพย์	สุขเกษม	กรรมการ
นายสมชัย	ก้องศักดิ์ศรี	กรรมการ
นายปวิช	เรืองวิรัชกุล	กรรมการ
นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	กรรมการ
นางสาวนฤมล	รับส่ง	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด	กรรมการ
นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ๑. ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

๒. ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้งานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

#### ๒. คณะกรรมการดำเนินงาน

	นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์	ประธานกรรมการ		
นางสาวจิรา	จันทิพย์	กรรมการ	นางสาวมณฑิพย์	เจริญรอด	กรรมการ
นางอัญญา	สติภา	กรรมการ	นางสาวพิชิตา	ปราโมทย์	กรรมการ
นางสาววชิราภรณ์	สันตวงษ์	กรรมการ	นางสาวรัตยา	ร่างกายดี	กรรมการ

นางพัชรา	ไตรยวงศ์	กรรมการ	ว่าที่ ร.ต.ประจักษ์	จอมทอง	กรรมการ
นายจักรกฤษณ์	ชัยปราโมทย์	กรรมการ	นายศราวุธ	คารมหวาน	กรรมการ
ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล	ชูกะวีโรจน์	กรรมการ	นางสาววทันยา	ใจนั้นตา	กรรมการ
	นางสาวทิพวรรณ		โล่กิตติธรรกุล	กรรมการและเลขานุการ	
	นางสาวจีญาพัชญ์		แก้มทอง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

หน้าที่ ๑. ประชุมวางแผน การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ W.T.S. PLATFORM

๒. ประสานงานฝ่ายต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามความเรียบร้อย

### ๓. คณะกรรมการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

	นางสาวอัญชิสา		เหมทานนท์	ประธานกรรมการ	
นางสาวจिरา	จั่นเล็ก	กรรมการ	นางสาวมณฑิพย์	เจริญรอด	กรรมการ
นางสาวทิพวรรณ	โล่กิตติธรรกุล	กรรมการ	นางสาววทันยา	ใจนั้นตา	กรรมการ
นางสาวสุนทรีย์	วีระปรีชา	กรรมการ	นางสาวปิยวรรณ	ชิมัจฉา	กรรมการ
นางสาวเกศินี	จันทร์ครบ	กรรมการ	ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ	สนามไชย	กรรมการ
นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ	กรรมการ	นางสาวจีญาพัชญ์	แก้มทอง	กรรมการ
นางสาวจินต์จุฑา	เกษร	กรรมการ			
	นางสาวณิชานันท์		ศรีโพธิ์อ่อน	กรรมการและเลขานุการ	
	นายศักรินทร์		ศรีตระกูล	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

หน้าที่ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

### ๔. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน W.T.S. PLATFORM

	นายจักรกฤษณ์		ชัยปราโมทย์	ประธานกรรมการ	
นายปวีตร	สมนึก	กรรมการ	นายสุรียา	ทรัพย์เฮง	กรรมการ
นายเสถียร	บุญมหาสิทธิ์	กรรมการ	นางสาวธัญญารัตน์	พิมสา	กรรมการ
นางสาวจิระภา	ชินภักดี	กรรมการ	นางปัทมา	รัตนจำนงค์	กรรมการ
นายวรรณธรรม	หนูประดิษฐ์	กรรมการ	นายสิทธิชัย	มาโนชญ์กุล	กรรมการ
นายภาคภูมิ	แก้วเย็น	กรรมการ	นายกำพล	จางจะ	กรรมการ
นายวัชร	เต่งเจริญสุข	กรรมการ	นายสุพัฒน์ชัย	พงษ์เกสา	กรรมการ
นางสาวรัชฌีย์	ไผ่ทอง	กรรมการ			
	นางสาวนงคราญ		คำล้วยวงษ์	กรรมการและเลขานุการ	
	นางสาวประภาศิริ		อุทัยศรี	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ	

หน้าที่ ๑. ให้บริการการใช้ห้องคอมพิวเตอร์

๒. ดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบอินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

๓. ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอีเมลล์ของนักเรียนและครู

๔. ให้บริการอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารประกอบการเรียนการสอน

#### ๕. คณะกรรมการการจัดการเรียนการสอน W.T.S..PLATFORM

##### กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพิพิตดา	ปราโมทย์	นางสาวเกวลิ	เงินศรีสุข
นางสาวรุ่งตะวัน	ทาโสต	นางสาวอุษณีย์	อ่อนแท้
ว่าที่ ร.ต.หญิงนุชนาถ	สนามไชย	นางสาวจิตาพัชญา	แก้มทอง
นางสาวอโนชา	โปชีว	นางสาวกิตติมา	ธรรมวิสุทธิ
นางสาวสุนทรี	วีระปรีชา	นางสาวศศิตา	อยู่เย็น

##### กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางธัญญา	สติภา	นายทินกร	พานจันทร์
นางสาวณิชาพันธ์	เฉลิมพันธ์	ว่าที่ ร.ต.หญิงกิ่งกมล	ชุกะวิโรจน์
นางสาวพิกุลทา	หงษ์ทอง	นางสาววิไลภรณ์	ปิยะวงศ์
นายเกรียงศักดิ์	มะละกา	นายชนเมธี	ศรีชะเทือน
นางสาวอมรรัตน์	มะลิงาม	นางสาวลาวัลย์	คงแก้ว
นายศิริวิชญ์	ประยูรวิวัฒน์	นางสาวณัฐณิชา	โมสันเทียะ
นางสาวสุภิดา	โลเกษ	นางสาวพัชราวัลย์	บุตรพรหม
นางสาวอลิษา	ไชยรินทร์	นางสาวอนุสรรา	สุขสคนธ์
นางสาวจิราพร	เวียงชนก	นางสาวอริสา	เข้มชื่น
นายธีระพงษ์	มวานนท์	นางสาวสรินนา	หมอนสุภาพ
นายทศพร	โอภาโส	นางสาวโสภิดา	ไชยวรรณ
ว่าที่ ร.ต.หญิงธมลวรรณ	สีทอง		

##### กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณฑิพย์	เจริญรอด	นางสาวณิชา	อเนกวิธิยา
นางสาววชิราภรณ์	สันตวงษ์	นางสาวศศิธร	เมืองมูล
นางสาวศิริลักษณ์	อภิรมย์พฤกษา	นางสาวณัชชา	ปัญญาเมา
นางสาวเยาวรัตน์	พรรษา	นางสาวจุฑารัตน์	เกาะหวาย
นางสาวกุลยา	บุรพางกูร	นางสาวอาภาพร	ภีระบรรณ
นางสาวเมธาวี	สุขเจริญ	นางสาวอัญชิสา	เหมทานนท์
นางสาวณิชานันท์	ศรีโพธิ์อ่อน	นางสาวเกศินี	จันทร์ครบ
นางสาวกนกภรณ์	โพธิ์เขียว	นายจักรกฤษณ์	แก้วลำหัด

นางสาวณิชา	บุตรสีมาตร	นางอรอนงค์	ชาญรอบ
นางสาวศิริภาภร	นาบุญ	นางสาวนงคราญ	คำลียงษ์
นายเสถียร	บุญมหาสิทธิ์	นางสาวจีระภา	ชินภักดี
นายวรธรรม	หนูประดิษฐ์	นางปัทมา	รัตนจำนงค์
นางสาวธัญญารัตน์	พิมสา	นางสาวประภาศิริ	อุทัยศรี
นายสุริยา	ทรัพย์เฮง	นายสิทธิชัย	มาโนชญ์กุล
นายภาคภูมิ	แก้วเย็น		

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวรัตยา	ร่างกายดี	นางบุญเยี่ยม	พิทักษ์วงศ์
นายปวิตร	สมนึก	นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน
นางสาวอัญชนา	แจ้จิว	นางสาวทิพวรรณ	โล่กิตติธรรกุล
นางสาววทันยา	ใจันตา	นางสาวอรวรรณ	พันธุ์ภักรินทร์
นางสาวณัฐวดี	โพธิ์จักร	นายกิตติศักดิ์	โฉมวิไล
นางสาวพรทิวา	สมเนตร์	นางสาวชินกมล	คงหอม
นางสาววิไลวรรณ	รัตนะ	ว่าที่ ร.ต.หญิงปรียากร	งามตรง
ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิดา	แจ้หล่อ	นายอรรถพล	ยตะโคตร
นายวิทวัส	นิตสูงเนิน	นางสาวปรัชญา	การรักษา
นางสาวจิตรลดา	อินทรขุนทด		

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ว่าที่ร.ต.ประจักษ์	จอมทอง	นางสาวสมฤดี	เจียรสกุลวงศ์
นางสาวพรวลี	สุขสะอาด	นายชัยวัฒน์	ผ่องสังข์
นายอติวรรตน์	พันธุวงศ์	นายชิษณุ	หนูแดง
นางสาวธนาภา	แจ้เล่า	นายชวนัส	แก้วพรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายจักรกฤษณ์	ชัยปราโมทย์	นางนวรรตน์	นาคะเสนีย์กุล
นางสาวชลิตา	บุญรักษา	นายสันต์	พินิจมณีรัตน์
นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์	นายศิริณัฐ	ภูพิเศษศักดิ์
นางสาวเมทิตา	ชัยมา	นางสาวสุธิดา	दानซ้าย

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางพัชรา	ไตรยวงศ์	นายสมจิตร	แพทย์รัตน์
นายเพชร	สาระจันทร์	นางสาวนฤมล	รับส่ง
นางสาวปิยวรรณ	พิมพ์ฉา	นางสาวกชพรรณ	เอี่ยมอ้อย
นายนิธิภัทร์	สร้อยเชื้อดี		

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอรรรยา	ภาคคำ	นางนลินพร	สมสมัย
นางสาวนิภาพรณ	อดุลย์กิตติชัย	นางเกษรา	ก้องศักดิ์ศรี
นายสุชาติ	รัตนเมธากูร	นางสาวจิรา	จันเล็ก
นางสาวกวิณวัฒน์	กาพิษฐ์	นางสาวกมลรัตน์	ตระกูลสถิตย์มัน
นางสาวเจนจิรา	เพ็งจันทร์	นางสาววิไลพรรณ	คงดี
นางสาวจันทรา	ตระกูลเศรษฐสิริ	นางสาวกมลลักษณ์	สร้อยเงิน
นางสาวญาณิศา	ชาญกิจกรรณ	นายชินนิต	บัวแจ้
นายศักรินทร์	ศรีตระกูล	นายนักขตฤกษ์	ภูระหงษ์
นายนพดล	คำพร	นางสาวศิริมา	บุญสวัสดิ์
นางสาวปรารถนา	รุ่งเรือง	นางสาวจันทจุฑา	เกษร
นางสาวสมฤดี	จันทะคร		

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นายศราวุธ	คารมหวาน	นางสาวธนิดา	ไชยสุนทรกิตติ
นางทัศนีย์	วงศ์เขียว	นายศราวุธ	คารมหวาน
นางจันทร์เพ็ญ	จันทร์ทอง	นางอาภาภรณ์	อรिवัน
นางสาววิมล	อภิเมธิกุล		

หน้าที่ ๑. จัดเตรียมโครงการสอน เนื้อหาการสอน ใบงาน สื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

๒. จัดการเรียนการสอนออนไลน์ตาม W.T.S. PLATFORM และช่องทางอื่น ๆ

๓. ติดตามการเข้าชั้นเรียนและตรวจชิ้นงานนักเรียน

**๖. คณะกรรมการประสานนักเรียน และผู้ปกครอง**

	นางสาวจรรยา	ศรีแจ่ม	ประธานกรรมการ
นางสาวธนาภา	แช่เล่า กรรมการ	นายสาธิต	แก้วศรีทัศน์ กรรมการ
นายกิตติศักดิ์	โฉมวิไล กรรมการ	นายวิทวัส	นิตสูงเนิน กรรมการ
นายอภิวัฒน์	บุญอ่อน กรรมการ	นางสาวสมฤดี	เจียรสกุลวงศ์ กรรมการ
ครูที่ปรึกษาทุกระดับชั้น	กรรมการ		

นางสาวนฤมล

รับส่ง

กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ ประธานงานและกำกับติดตามนักเรียนและผู้ปกครอง

ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้งานในทุก ๆ ด้านบรรลุผลตามเป้าหมายแห่งการปฏิรูปการศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต